



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บัดนี้ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินการแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นที่ ดังนี้

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องทั่วไป จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑.๑ มีหนังสือแจ้งของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ว่ามีกรณีร้องเรียนว่า โรงงานบดไม้ยาพารา จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดเสียงดัง มีฝุ่นละออง และปล่อยน้ำเสีย ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะพานตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ ซึ่งงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินการออกตรวจสอบ ออกมาตรการแก้ไขและชี้แจงข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ นางเรวดี ขำปาน อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ กรณีนายประสิทธิ์ ถิ่นวัดกลาง นำเอาเสาไม้มาปักและกึ่งทางปาล์มน้ำมันมาบนถนนหรือเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา ทำให้นางเรวดี ขำปาน ไม่สามารถใช้เส้นทางนั้นได้ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ซึ่งงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินการออกตรวจสอบ และหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยเหลือ จัดการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป

๒. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ จำนวน - ราย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน